

Số: 376/UBND-TNMT

Lục Ngạn, ngày 04 tháng 8 năm 2019

V/v cung cấp các thông tin cơ bản liên quan đến Dự án Hạ tầng kỹ thuật và Khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn

Kính gửi Tổng Biên tập các báo điện tử: Công lý & Xã hội; Vietnamnet; Tintuc; Phụ nữ News; VTC News; Thời Nay.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, năm 2019 UBND huyện Lục Ngạn tiếp tục thực hiện nhiều dự án giao thông trọng điểm, các dự án hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư đồng bộ. Trong quá trình thực hiện các dự án được sự nhất trí của cấp có thẩm quyền và đồng thuận cao của đại đa số nhân dân địa phương. Đến nay, một số dự án lớn đã cơ bản hoàn thành, trong đó có Dự án Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài, thị trấn Chũ huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, một số phóng viên, công dân, do thiếu thông tin đã có những bài viết, ý kiến phản ánh chưa đúng, nhận xét chưa khách quan đối với việc thực hiện Dự án cũng như việc cưỡng chế thu hồi đất của 02 hộ dân không chấp hành chủ trương, không nhất trí nhận tiền, bàn giao đất thực hiện Dự án gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, thông tin đăng tải chính xác, khách quan, trung thực, UBND huyện trân trọng thông tin một số nội dung cơ bản của dự án, gửi đến Tổng Biên tập báo và ý kiến đề nghị như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

1. Căn cứ pháp lý:

- Dự án Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn là dự án được Nhà nước thu hồi đất theo Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 để phát triển kinh tế - xã hội, không thuộc dự án sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh theo Điều 73 Luật Đất đai và cũng không phải dự án mang tính chất thương mại. Mục tiêu của Dự án là nhằm phát triển kinh tế xã hội của địa phương, mở rộng đô thị, hình thành khu dân cư với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo quỹ đất ở đáp ứng nhu cầu đất ở của người dân, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương để cân đối vốn đầu tư Dự án và đầu tư hạ tầng, các công trình phúc lợi cho những nơi khó khăn trên địa bàn.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Lục Ngạn.

- Tổng diện tích thu hồi 60.435,8m², thuộc các khu Lê Hồng Phong, Quang Trung, thị trấn Chũ; số hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng bởi Dự án: 88.

- Để thực hiện Dự án, UBND huyện đã tuân thủ, thực hiện đầy đủ các bước, ban hành đúng các văn bản theo quy định về đầu tư, xây dựng. Dự án được triển khai thực hiện khi đã có đủ các văn bản pháp lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt; ngoài việc căn cứ vào các văn bản quy định chuyên ngành, Dự án thực hiện trên cơ sở một số văn bản cụ thể như sau:

+ Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 138-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

+ Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

+ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án được phép thu hồi đất; các công trình, dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

+ Các quyết định của UBND tỉnh Bắc Giang: số 901/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu, khu trung tâm thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000; số 101/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Lục Ngạn;

+ Quyết định số 9307a/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

2. Về việc xây dựng giá đất để bồi thường

Căn cứ Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan chuyên môn và UBND thị trấn Chũ khảo sát giao dịch về đất đai thực tế trên thị trường tại các khu vực thu hồi đất và khu vực có điều kiện tương đồng để xây dựng giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường cho các hộ gia đình có đất thu hồi.

Căn cứ kết quả điều tra khảo sát, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 về việc phê duyệt giá đất cụ thể tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn. Theo đó, giá để tính bồi thường, hỗ trợ đối với đất ở theo các khu vực, vị trí khác nhau đã cao hơn 1,18 - 1,61 lần, có hộ gia đình có đất ở thu hồi để thực hiện Dự án được bồi thường theo đơn giá 18.247.000 đồng/m²; đối với đất lúa cao hơn 4 lần; đối với đất trồng cây lâu năm cao hơn 4,6 lần so với đơn giá trong bảng giá của tỉnh Bắc Giang. Đơn giá trên là hoàn toàn hợp lý và sát với giá thị trường hiện nay.

3. Quá trình thực hiện Dự án

Sau khi Dự án được phê duyệt, UBND huyện đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện các bước theo trình tự, thủ tục về thu hồi, bồi thường hỗ trợ cho

các hộ dân có đất bị thu hồi và tài sản bị ảnh hưởng bởi Dự án. Theo kết quả kiểm kê hiện trạng, có 88 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi và ảnh hưởng bởi Dự án. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, tạo điều kiện cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân nhận tiền BTHT, UBND huyện đã lập, phê duyệt Phương án thu hồi đất, BTHT xong 03 đợt, với tổng số tiền bồi thường của 03 phương án là 35.531.012.420 đồng, bồi thường hỗ trợ cho 71 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, tài sản ảnh hưởng bởi Dự án. Đã có 63 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận tiền, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện Dự án; 04 hộ gia đình có phương án bổ sung tài sản nên chưa chi trả tiền; chỉ có 04 hộ gia đình không chấp hành, không nhận tiền bồi thường, không bàn giao đất cho nhà nước thực hiện Dự án là hộ: ông Lương Đình Thắng, Ngô Văn Long, ông Vũ Văn Duy, ông Nguyễn Đức Thịnh, UBND huyện đã tiến hành các bước, lập hồ sơ để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất. Tuy nhiên, sau khi ban hành các quyết định cưỡng chế, đã có thêm 02 hộ đồng thuận, nhận tiền BTHT, bàn giao mặt bằng cho Nhà nước thực hiện Dự án, là hộ gia đình ông Vũ Văn Duy, ông Nguyễn Đức Thịnh. Chỉ còn hộ ông Lương Đình Thắng và hộ ông Ngô Văn Long không chấp hành, UBND huyện buộc phải tổ chức cưỡng chế vào ngày 07/8/2019.

4. Việc giải quyết các khoản BTHT khi thu hồi đất thực hiện Dự án đối với 02 hộ gia đình ông Ngô Văn Long, ông Lương Đình Thắng

4.1. Đối với hộ ông Ngô Văn Long:

Hộ ông Ngô Văn Long, trú tại khu Làng Chũ, thị trấn Chũ, có thửa đất thu hồi thực hiện Dự án với tổng diện tích 1.635,3 m²; trong đó: 1.145,2 m² là đất trồng lúa; 490,1 m² là đất trồng cây lâu năm.

Ngày 06/11/2018, UBND huyện ban hành Quyết định số 1533/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (đợt 2), thu hồi 1.635,3 m² đất, trong đó: 1.145,2 m² là đất trồng lúa; 490,1 m² là đất trồng cây lâu năm; đồng thời, ban hành Quyết định số 1559/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật và Khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (Phương án đợt 2); trong đó hộ ông Ngô Văn Long được lập phương án với tổng số tiền BTHT là 684.502.000 đồng (BTHT về đất là 346.513.700 đồng; về cây cối, hoa màu: 73.880.000 đồng; hỗ trợ khác: 264.108.300 đồng).

Theo quy định pháp luật, hộ ông Ngô Văn Long không thuộc hộ được bố trí tái định cư, cũng không thuộc đối tượng được bồi thường bằng đất. Do vậy, với ý kiến của hộ ông Ngô Văn Long đề nghị được bồi thường 1.050 m³ đất đã đổ tôn tạo vườn cho gia đình với giá trị khoảng 200 triệu đồng và đề nghị được giao 01 lô đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, là không có căn cứ để giải quyết. UBND huyện đã tổ chức tuyên truyền, giải thích nhiều lần và đã trả lời tại các buổi làm việc, buổi đối thoại nhưng hộ ông Ngô Văn Long vẫn không nhất trí, buộc UBND huyện phải tổ chức cưỡng chế vào ngày 07/8/2019.

4.2. Đối với hộ ông Lương Đình Thắng:

Hộ ông Lương Đình Thắng, trú tại khu Lê Hồng Phong, thị trấn Chũ, sử dụng thửa đất được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất có số vào sổ 01517/QSDĐ/QĐ số 211/QĐ-CT ngày 23/02/1999, với tổng diện tích sử dụng: 2.908 m² trong đó có 200 m² đất ở; 2.708 m² đất vườn. Theo kết quả đo vẽ, tổng diện tích thực tế của thửa đất là 2.992,2 m²; trong đó: diện tích nằm trong chỉ giới thu hồi của dự án là 1.778,6 m² đất trồng cây lâu năm.

Ngày 06/11/2018, UBND huyện ban hành Quyết định số 1521/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (đợt 2), thu hồi 1.778,6 m² đất trồng cây lâu năm của ông Lương Đình Thắng (tổng diện tích còn lại của ông Lương Đình Thắng là 1.213,6 m², trong đó vẫn còn nguyên 200 m² đất ở không thu hồi); đồng thời ban hành Quyết định số 1559/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật và Khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (Phương án đợt 2); trong đó hộ ông Lương Đình Thắng được lập phương án với tổng số tiền BTHT là 897.035.500 đồng (BTHT về đất là 393.070.600 đồng; về cây cối, hoa màu: 56.942.200 đồng; hỗ trợ về công trình: 178.454.100 đồng; hỗ trợ khác: 268.568.600 đồng).

Theo quy định pháp luật, hộ ông Lương Đình Thắng không thuộc hộ được bố trí tái định cư, cũng không thuộc đối tượng bồi thường bằng đất. Do vậy, với ý kiến của hộ ông Lương Đình Thắng đề nghị để lại 50% theo tổng chiều dài thửa đất phía bên trái nhà ở trong đó có 1 ao chứa nước tưới và 01 bê phốt không thu hồi đất; đề nghị xem xét lại giá bồi thường khi thu hồi đất tại vị trí phân lô biệt thự để đấu giá; đề nghị được giao 01 lô đất biệt thự không qua đấu giá quyền sử dụng đất, là không có căn cứ để giải quyết. UBND huyện đã tổ chức tuyên truyền, giải thích nhiều lần và đã trả lời tại các buổi làm việc, buổi đối thoại và bằng văn bản nhưng hộ ông Lương Đình Thắng vẫn không nhất trí, buộc UBND huyện phải tổ chức cưỡng chế vào ngày 07/8/2019.

(kèm theo sơ đồ hiện trạng thửa đất của ông Lương Đình Thắng trước và sau khi thực hiện Dự án)

Như vậy, từ các thông tin cơ bản nêu trên, UBND huyện một lần nữa khẳng định từ việc thiết lập hồ sơ phê duyệt Dự án, đến việc thu hồi đất, BTHT đều tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, công khai, dân chủ, đảm bảo việc giải quyết các ý kiến đề nghị của từng hộ gia đình, cá nhân đã hợp lý, hợp tình, không có sự ưu ái, thiếu công bằng giữa các hộ gia đình, cá nhân.

II. VỀ VIỆC TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN BÁO CHÍ

Trong quá trình thực hiện, UBND huyện đã chỉ đạo công khai các thông tin của Dự án trên Cổng Thông tin điện tử của huyện; trên Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Giang, Báo Bắc Giang. Bên cạnh đó, sẵn sàng làm việc, cung cấp tài liệu, thông tin cho các phóng viên đến làm việc tại huyện. Cụ thể, vào 13h30 ngày 07/8/2019 đại diện Lãnh đạo UBND huyện đã bố trí buổi làm việc trực tiếp với phóng viên của các đơn vị: Báo Nhân dân; Truyền hình ANTV; Dân Trí; Điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam; VTC News; Nông thôn ngày nay. Tại buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo UBND huyện đã cởi mở, trực tiếp thông tin đầy đủ các nội dung, cũng như giải đáp tất cả các ý kiến của các phóng viên, đồng thời cung cấp các tài liệu liên quan đến việc thực hiện Dự án.

Bên cạnh đó, đã có một số báo đăng tải bài viết có thông tin chưa đầy đủ, mới chỉ nghe qua ý kiến phản ánh, dẫn dắt vấn đề theo ý chủ quan mà chưa xác minh thực tế,... dẫn đến thông tin đăng tải không đúng với các thông tin chính thống nêu trên, gây hiểu lầm, bức xúc cho người đọc như:

- Ngày 04/8/2019, trên Báo điện tử Công lý & Xã hội đã đăng tải tin bài: Lục Ngạn (Bắc Giang): Cường chế thu hồi đất của dân để... phân lô, bán nền; tác giả: Văn Hoàng.

- Ngày 06/8/2019, trên trang Báo điện tử Vietnamnet.vn và Tintuc.vn đã đăng tải tin bài: Huyện Lục Ngạn vay tiền làm dự án, gia đình 2 quán quân Sao Mai kêu cứu; tác giả Thái Bình.

- Ngày 07/8/2019, trên báo Thời Nay đã đăng tải tin bài: Bỏ tiền tỷ để mua lại đất của mình; tác giả Tâm Hiếu.

- Ngày 07/8/2019, trên trang báo điện tử Phụ nữ News.vn đã đăng tải tin bài: Huyện thu hồi đất của gia đình 2 quán quân Sao Mai rồi bán cao gấp 50 lần giá đền bù; tác giả Trúc Chi.

Để cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính xác nhất, UBND huyện đề nghị các phóng viên trên cơ sở thông tin chính thống, cũng như các tài liệu có liên quan do UBND huyện cung cấp và xác minh thực tế, có những thông tin khách quan phản ánh trung thực việc thực hiện Dự án cũng như quá trình tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện Lục Ngạn. Đồng thời, UBND huyện trân trọng đề nghị Tổng Biên tập các báo kiểm tra lại thông tin đã đăng tải để xử lý theo quy định.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về việc triển khai thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; UBND huyện trân trọng gửi đến đồng chí Tổng Biên tập báo biết, chỉ đạo xử lý./.

Nơi nhận:

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang;
- Công an tỉnh Bắc Giang;
- Sở TT&TT tỉnh Bắc Giang;
- Như trên (Đ/n);
- Huyện ủy, HĐND huyện;
- Công an, Ban Chỉ huy QS huyện;
- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Ban thực hiện cưỡng chế;
- UBND thị trấn Chũ;
- LĐVP, CVTH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Cao Văn Hoàn

SƠ ĐỒ THỬA ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH ÔNG LƯƠNG ĐÌNH THẮNG TRƯỚC VÀ SAU KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN

